

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 11 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 11 năm 2018.

1. Một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ - Đề xuất tháo gỡ/ Đoàn Văn Thắng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2018 .- Tr. 13 – 17

Tóm tắt: Công ty TNHH Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1459/QĐ-NHNN ngày 27/06/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với nhiệm vụ chính là xử lý khối nợ xấu có chiều hướng ngày càng gia tăng, đặc biệt phải chuẩn bị hành trang cho quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) và phân loại chất lượng theo thông lệ quốc tế mà không phải sử dụng vốn ngân sách của Nhà nước, trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC đã gặp không ít những khó khăn cả về khung pháp lý cũng như nguồn lực về vốn, công nghệ và nhân lực. Bài viết nghiên cứu một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong xử lý nợ của VAMC.

Từ khóa: VAMC; Xử lý nợ xấu

2. VAMC - thành tựu đạt được và những vấn đề đặt ra/ Nguyễn Thị Mùi// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2018 .- Tr. 36 – 37

Tóm tắt: Sau 5 năm ra đời và phát triển, Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) đã đạt được một số thành tựu bước đầu, giúp các TCTD đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các ngân hàng. Bài viết điểm lại những kết quả chính đạt được của VAMC đồng thời chỉ rõ những vấn đề đặt ra cho VAMC trong giai đoạn mới.

Từ khóa: VAMC; Xử lý nợ xấu

3. Kinh nghiệm xử lý tài sản bảo đảm tại một số nước và bài học cho Việt Nam/ Đỗ Giang Nam// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2018 .- Tr. 38 – 41

Tóm tắt: Trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) trong nước hiện ở mức khá cao, xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) là một trong những công cụ quan trọng giúp TCTD thu hồi nợ xấu. Để tạo hành lang pháp lý cho vấn đề này, Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng đã bộc lộ không ít bất cập. Có quá nhiều văn bản pháp luật liên quan đến

TSBĐ và xử lý TSBĐ ở trong tình trạng vừa chông chéo vừa thiếu hụt. Những quy định này thực sự gây khó khăn cho các chủ thể khi xác lập, thực hiện giao dịch thế chấp và cũng gây lúng túng cho các cơ quan chức năng khi áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp xảy ra. Vì vậy việc nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm, quy định pháp luật về xử lý TSBĐ ở nước ngoài để vận dụng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý TSBĐ ở tại Việt Nam là hết sức cần thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế như hiện nay.

Từ khóa: Xử lý tài sản bảo đảm; Tổ chức tín dụng; Kinh nghiệm; Pháp luật

4. Danaharta - Mô hình xử lý nợ xấu thành công của Malaysia/ Bình Nguyên// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2018 .- Tr. 42 – 44

Tóm tắt: Khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997 đã ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Malaysia. Thời điểm đó, đồng Ringgit (RM) mất giá đến 50%, chỉ số cổ phiếu giảm 70% sau 15 tháng (2/1998), niềm tin tiêu dùng suy giảm trầm trọng; doanh nghiệp và người vay gặp rất nhiều khó khăn, khả năng trả nợ giảm sút, dẫn tới nợ xấu tăng lên. Nếu như các khoản nợ xấu tại thời kỳ ngay trước khủng hoảng dao động từ 2-3% thì sau đó tỷ lệ nợ xấu đã tăng lên hai con số (thời điểm tháng 8/1998 nợ xấu lên đến 11,4%). Các ngân hàng chỉ lo tập trung giải quyết nợ xấu, dẫn đến hạn chế nguồn lực trong việc thực hiện cho vay đối với nền kinh tế, lãi suất cho vay tăng cao. Nếu không giải quyết nhanh chóng các vấn đề trên thì sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của hệ thống ngân hàng cũng như sự ổn định của nền kinh tế.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu; Công ty Danaharta; Malaysia

Trung tâm Thông tin Thư viện